

Chào đón hành khách thứ 9 triệu đến Khánh Hòa

15:02 02/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 1/10, Vietnam Airlines cùng với Sở Du lịch Khánh Hòa, Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh đã long trọng tổ chức lễ đón hành khách thứ 9 triệu trên chuyến bay VN441 từ Incheon đến Cam Ranh được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng cho Vietnam Airlines và ngành du lịch Khánh Hòa.



Chuyến bay mang số hiệu VN441 của Vietnam Airlines từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh

9h50, chuyến bay mang số hiệu VN441 của Vietnam Airlines từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh. Nghi thức chào mừng đặc biệt bằng vòi rồng được thực hiện, thay cho lời chào của sân bay Cam Ranh dành tặng hành khách.

Trong chuyến bay đặc biệt này, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cùng với Vietnam Airlines đã trao tặng những phần quà ý nghĩa và vé máy bay hạng thương gia hành trình khứ hồi Incheon - Cam Ranh cho vị khách thứ 9 triệu. Đồng thời, để bày tỏ sự tri ân, hãng hàng không Vietnam Airlines

cũng dành tặng vé máy bay hạng phổ thông hành trình khứ hồi hành trình Incheon - Cam Ranh cho hai vị khách may mắn thứ 8.999.999 và 9.000.001. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều nhận được những món quà lưu niệm đặc biệt từ hãng.



Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều nhận được những món quà lưu niệm đặc biệt từ hãng

Vietnam Airlines là một trong những hãng hàng không quốc tế đầu tiên mở đường bay đến Nha Trang khi nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Quyết định khai thác sớm thị trường này đã mang lại thành quả ấn tượng với cột mốc chào đón hành khách thứ 9 triệu đến tỉnh Khánh Hòa, khẳng định tầm nhìn chiến lược và sự cam kết lâu dài của Vietnam Airlines trong việc phát triển du lịch địa phương.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào chào đón hành khách thứ 9 triệu tới tỉnh Khánh Hòa. Đây là cột mốc quan trọng đối với Vietnam Airlines trong suốt 20 năm khai thác đường bay đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ vào sự tin tưởng của hàng triệu hành khách trong nước và quốc tế.



Vietnam Airlines trao tặng những phần quà ý nghĩa cho khách hàng thứ 9 triệu và hai khách may mắn thứ 8.999.999 và 9.000.001

Lễ đón hành khách thứ 9 triệu như một lời tri ân mà hãng Hàng không quốc gia Việt Nam muốn gửi tới tất cả quý khách hàng đã đặt trọn niềm tin vào hãng trên mỗi chuyến hành trình. Chúng tôi cũng sẽ cam kết nỗ lực mang đến trải nghiệm bay tốt nhất cho các hành khách trong thời gian tới”.

Theo số liệu thống kê từ Sở Du lịch Khánh Hòa, trong 9 tháng đầu năm, số lượng du khách tới tỉnh này ước tính đạt 9 triệu lượt, tăng 57,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3,6 triệu lượt, tăng 147,9% so với cùng kỳ. Khách nội địa ước đạt 5,4 triệu lượt khách, tăng 27,2% so với cùng kỳ.

Sự kiện đón hành khách thứ 9 triệu không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với Vietnam Airlines mà còn sự khẳng định vị thế của sân bay Cam Ranh như một điểm đến hàng không quốc tế năng động, hiện đại và phát triển nhanh chóng. Đây cũng là mốc ghi dấu sự phát triển quan trọng của

du lịch Khánh Hòa, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến du lịch hấp dẫn và thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/chao-don-hanh-khach-thu-9-trieu-den-khanh-hoa>